

UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /GD&ĐT

Gia Lâm, ngày 12 tháng 4 năm 2022

V/v cần chú trọng một số nội dung khi tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN sau thời gian nghỉ học tại để phòng chống dịch COVID-19

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện;
- Chủ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN

- Nắm vững và thực hiện tốt 02 văn bản: Hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022; Phụ lục Hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN kèm theo công văn số 118/SGDĐT-GDMN ngày 17/01/2022.

- Trong những tuần đầu tiên, yêu cầu Ban Giám hiệu các trường mầm non, các chủ nhóm lớp thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi vận hành hoạt động tại cơ sở GDMN: thực hiện đúng vị trí việc làm, nhiệm vụ theo vị trí việc làm và phân công công việc của BGH; Địa điểm khu vực, phương tiện hoạt động... đảm bảo đúng 5K. BGH, chủ nhóm lớp kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý hoặc xử trí tình huống để hoạt động của cơ sở GDMN có nề nếp, đảm bảo an toàn phòng chống COV-19 hiệu quả nhất.

- Tham mưu phối hợp với y tế, UBND xã, thị trấn hỗ trợ các cơ sở GDMN tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống tai nạn thương tích, chống bạo hành trẻ. Đặc biệt đối với các cơ sở GDMN (Trường MN, nhóm, lớp tư thực) thiếu nhân viên y tế.

- Cần thực hiện tốt nguyên tắc: Trẻ em và người lao động phải có sức khỏe bình thường mới được đi học, đi làm. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác tuyên truyền tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động và phổ biến thông tin đầy đủ cho cha mẹ trẻ biết về các biện pháp phòng chống dịch và trách nhiệm phối hợp của cha mẹ trẻ để cùng thực hiện. Đối với tổ chức hoạt động đón, trả trẻ em mầm non tại cổng trường hoặc tại các khu vực cần linh hoạt phù hợp với địa điểm, đặc thù cơ sở GDMN để đảm bảo thực hiện vận hành tốt nhiệm vụ.



2. Thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2021-2022 và thời gian trong hè năm 2022.

- Công tác xây dựng kế hoạch giáo dục: Căn cứ thời gian còn lại của năm học 2021-2022 và thời gian trong hè năm 2022, các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch giáo dục tương ứng với thời gian thực tế, đảm bảo một số yêu cầu sau:

+ Hiệu trưởng, chủ nhóm, lớp chịu trách nhiệm toàn bộ việc xây dựng kế hoạch giáo dục và các điều kiện để thực hiện Chương trình GDMN trong thời gian còn lại của năm học 2021-2022 và thời gian trong hè năm 2022.

+ Thời gian đầu khi trẻ đi học, các cô giáo cần quan tâm động viên tạo tâm thế thoải mái, phấn khởi cho mọi trẻ, tạo sự yên tâm tin tưởng cho cha mẹ trẻ khi gửi con. Tổ chức các hoạt động cho trẻ được làm quen với trường, lớp, cô giáo và các nề nếp thói quen theo chế độ sinh hoạt tại cơ sở GDMN. Quan tâm đặc biệt đối với những trẻ mới được tuyển sinh vào cơ sở GDMN năm học đầu tiên.

+ Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn thống nhất chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của cơ sở GDMN. Chú trọng các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi... Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi lựa chọn trang bị những nội dung giáo dục, kỹ năng cốt lõi, cần thiết để trẻ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp Một.

+ Tiếp tục khai thác ứng dụng CNTT, học liệu điện tử phù hợp. Tuyên truyền tại trang thông tin điện tử (website) của cơ sở GDMN về thương hiệu, điều kiện, chất lượng hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống tai nạn thương tích, chống bạo hành trẻ. Phát huy chuyên mục “Album hình ảnh đẹp” tại trang thông tin điện tử của cơ sở GDMN.

- Công tác triển khai, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại cơ sở GDMN.

+ Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn quy định, bố trí hoạt động theo chế độ sinh hoạt một ngày tại nhóm, lớp và các khu vực trong cơ sở GDMN đảm bảo độc lập, xen kẽ hợp lý để hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các nhóm, lớp. Trong một nhóm, lớp có thể phân công giáo viên, chia nhóm hoạt động để có thể xử trí khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại nhóm, lớp. Tận dụng tối đa cơ sở vật chất, phương tiện để tổ chức tốt, duy trì chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

+ Đối với tổ chức hoạt động ăn, ngủ cho trẻ em: Cần thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. Đầy đủ đồ dùng cá

nhân cho trẻ, không gian giãn cách, khu vực tổ chức ăn, ngủ tại nhóm, lớp khoa học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở GDMN.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Thị Thúy Hồng

